
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 คร้ังที่ 2 ประจำปี ๒๕64 

วันอังคาร ท่ี 14 เดือน ธันวาคม ๒๕64 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 

ผู้มาประชุม 

 
เมื่อถึงเวลา 09.3๐ น.  นายประกอบ รูปงาม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบล   

คำป่าหลาย ตรวจนับสมาชิกสภาฯเห็นว่าสมาชิกสภาฯ มาครบแล้ว เชิญ นายเทียม ใจช่วง ประธานสภาฯ กล่าว
เปิดประชุมสภาฯ ครับเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วและในวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัย ที่ 4 ครั้งที ่ 2  
ประจำปี พ.ศ.2564 ตรงกับวันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลงนาม 
1 นายเทียม  ใจช่วง ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เทียม  ใจช่วง 
2 นางขวัญนภา  ภูมิภาค รองประธานสภาเทศบาลฯ ขวัญนภา  ภูมิภาค 
3 นายวันชัย  โสดา สมาชิกสภาเทศบาลฯ วันชัย  โสดา 
4 นายภักดีวุฒิ  รูปงาม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ภักดีวุฒิ  รูปงาม 
5 นายชำนาญ  ศรีสุภา สมาชิกสภาเทศบาลฯ ชำนาญ  ศรีสุภา 
6 นายไรวินทร์  โสดา สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไรวินทร์  โสดา 
7 นายบุญเพ็ง  ใจช่วง สมาชิกสภาเทศบาลฯ บุญเพ็ง  ใจช่วง 
8 นางสาวเกวลี  ใจสุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ เกวลี  ใจสุข 
9 นายธวัชชัย  พันทะบาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ ธวัชชัย  พันทะบาง 

10 นายคูณ  บุญวาล          สมาชิกสภาเทศบาลฯ               คูณ  บุญวาล          
11 นายประกอบ  รูปงาม เลขานุการสภาเทศบาลฯ ประกอบ  รูปงาม 

ผู้ไม่มาประชุม 
1 นายเพือน  โสดา นายเพือน  โสดา ลากิจ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลงนาม 

1 นายธีระพล  พันธุพาน นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ธีระพล  พันธุพาน 
2 นายเจริญ คำลือไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย เจริญ คำลือไชย 
3 นางหนูแหวน  รูปงาม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี หนูแหวน  รูปงาม 
4 นายสวัสด์ิ อนันต์ เลขานุการนายกเทศมนตรี สวัสด์ิ อนันต์ 
5 ส.ต.อ. ประคอง สะอาดเอี่ยม ปลัดเทศบาล ประครอง สะอาดเอี่ยม 
6 นางนภัสวรรณ  เจษฎาพงศธร รองปลัดเทศบาล นภัสวรรณ  เจษฎาพงศธร 
7 นางบานเย็น หงษ์ศรีแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ บานเย็น หงษ์ศรีแก้ว 
8 นางสาวผ่องพรรณ รัชบัวชุม ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผ่องพรรณ รัชบัวชุม 
9 นายวิชัย  สารครศรี นิติกรชำนาญการ วิชัย  สารครศรี 

10 นางฐิตารีย์  คงทอง ผู้ช่วยนิติกร ฐิตารีย์  คงทอง 



๒ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 

 -ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม เรื่องแรกท่านเพือน โสดา 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ลากิจในวันนี้  เร ื ่องที ่สอง รายงานการเพิ ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที ่ 1 พ.ศ. 2564 ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่ี มห 
71505/ว 794 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2564 ตามที่เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2655-2570) แก้ไข ครั้ง    
ที่ 1 พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แล้ว นั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 21 เมื่อผู้บริหารท้องถิน่ได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว 
ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ัง
แจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย จึงขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2564 มาพร้อมนี้  
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม  -(ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง กระทู้ถาม  - (ไม่มี)                           

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง ที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ   -(ไม่มี)  

 ระเบียบวาระการที่ ๕ เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย พ.ศ.2564 
นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 

ต่อไปเข้าสู ่ระเบียบวาระที ่  5 เร ื ่อง รายงานผลการปฏิบัต ิงานตามนโยบาย
นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย พ.ศ.2564 นายธีระพล พันธุพาน นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ซึ่งเป็นผู้
ยื่นญัตติเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ ขอเชิญแถลงญัตติต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบเพื่อพิจารณา
ต่อไป ขอเชิญครับ 

นายธีระพล  พันธุพาน นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย    
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย และสมาชิกสภาเทศบาลผู ้ทรง

เกียรติทุกท่าน ตามที่สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีหนังสือเรื่องประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลหรือผู้บริหารท้องถิ่น รับรองการได้รับเลือกตั้งการเป็นนายกเทศมนตรีของกระผม โดยให้ดำรงตำแหน่ง
ต้ังแต่ วันท่ี 28 มีนาคม 2564 นั้น บัดนี้กระผมได้ดำเนินการกำหนดนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารราชการของ
เทศบาลตำบลคำป่าหลายภายใต้กรอบของกฎหมายและเป็นแนวนโยบายที่กระผมได้ใช้ในการรณรงค์หาเสียง  
เลือกตั้งซึ่งกระผมได้แถลงนโยบายในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564 มีด้วยกัน 7 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
2. ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน 
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและงานบริการสาธารณะ 
4. ด้านการศึกษา 
5. ด้านสาธารณสุข 
6. ด้านส่ิงแวดล้อม 
7. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และศาสนา



รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลคำป่าหลาย  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 
ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

ท่ี ยุทธศาสตร์ งบประมาณตาม เงินสะสม เงินอุดหนุน เบิกจ่าย ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ไม่ได้ 
  เทศบัญญัติ  เฉพาะกิจ  เสร็จ ดำเนินการ ดำเนินการ 

1. การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน 

1 

จัดอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกข้าวอินทรีย์
ปลอดสารพิษในการจัดทำแปลง
ตัวอย่างสาธิตการปลูกข้าวอินทรีย์
ปลอดสารพิษในแปลงนาของเกษตรกร 

20,000 - - - - - / 

2 

อบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการเรียนรู้
การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์
พระราชาเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือนเกษตรกรพึ่งตนเองได้ก้าวสู่
เกษตรกรไทย 4.0 

20,000 - - - - - / 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
1 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,692,400 - - 3,691,600 / - - 
2 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,900,000 - - 11,639,000 / - - 
3 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 132,500 - - 132,500 / - - 

4 
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 
  

250,000 - - 250,000 / - - 



๔ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ

ตาม 
เงินสะสม เงินอุดหนุน เบิกจ่าย ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ไม่ได้ 

  เทศบัญญัติ  เฉพาะกิจ  เสร็จ ดำเนินการ ดำเนินการ 

5 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุง 
ซ่อมแซมสร้างบ้านท่ีอยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 

100,000 - - - - - / 

6 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 20,000 - - - - - / 
7 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 20,000 - - - - - / 

8 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน 
พัฒนาการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

20,000 - - - - - / 

9 
โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

130,000 - - - - - / 

10 
โครงจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน 

20,000 - - - - - / 

11 

สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

25,000 - - - - - / 

12 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

20,000 - - - - - / 



๕ 
 

 ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ

ตาม 
เงินสะสม เงินอุดหนุน เบิกจ่าย ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ไม่ได้ 

  เทศบัญญัติ  เฉพาะกิจ  เสร็จ ดำเนินการ ดำเนินการ 

13 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี 

105,000 - - 99,700 / - - 

14 
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน 

340,000 - - - - - / 

15 
โครงการทบทวนสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

100,000 - - - - - / 

16 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล 

60,000 - - 23,430 / - - 

17 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

10,000 - - - - - / 

18 
รถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) (กันเงิน
เหล่ือมปี) 

1,070,000 - - 1,070,000 - / - 

3. ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬา นันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1 
โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

665,600 - - 574,246.06 / - - 

         



๖ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ

ตาม 
เงินสะสม เงินอุดหนุน เบิกจ่าย ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ไม่ได้ 

  เทศบัญญัติ  เฉพาะกิจ  เสร็จ ดำเนินการ ดำเนินการ 

2 
สนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีตำบลคำป่าหลาย 

2,258,153 - - 2,258,150.12 / - - 

3 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 50,000 - - - - - / 
4 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ 20,000 - - - - - / 

5 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

2,006,250 - - 1,966,350 / - - 

6 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น 

20,000 - - - - - / 

7 
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นท่ีตำบล   
คำป่าหลาย 

4,436,000 - - 4,435,900 / - - 

8 
โครงการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬา
ในตำบล 

30,000 - - - - - / 

9 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีไทย
ต่างๆ 

40,000 - - 38,000 / - - 

10 
โครงการสำหรับพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV 

- - 60,000 60,000 / - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       



๗ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ

ตาม 
เงินสะสม เงินอุดหนุน เบิกจ่าย ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ไม่ได้ 

  เทศบัญญัติ  เฉพาะกิจ  เสร็จ ดำเนินการ ดำเนินการ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน 

1 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 14 (สายบ้านนายปรีดา 
โสดา เช่ือมต่อหมู่ท่ี 9) 

497,000 - - 497,000 / - - 

2 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 16 (สายทางเข้าสวนป่า) 

418,000 - - 418,000 / - - 

3 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 3 จุดท่ี 2 (สายบ้านนาย) 

54,000 - - 54,000 / - - 

4 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 7 (รอบหนองสิม) 

22,500 - - - - - / 

5 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 14 (สายบ้านนายคอย
เช่ือม คสล.เดิม) 

23,700 - - - - - / 

6 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 15 บ้านสามขา(สายนาป่ง
เอือดช่วงท่ี 1 เช่ือม คสล.เดิม) 

126,000 - - - - - / 

7 
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรงั หมู่ท่ี 
11 บริเวณสวนนายเหมือนดาว) 

186,000 - - - - - / 

8 
โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมชนิด2
ช่องทาง หมู่ท่ี 4 (อ่างเก็บน้ำห้วย
ชะเงิบ) 

260,000 - - - - - / 



๘ 
 

         

ท่ี ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ

ตาม 
เงินสะสม เงินอุดหนุน เบิกจ่าย ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ไม่ได้ 

  เทศบัญญัติ  เฉพาะกิจ  เสร็จ ดำเนินการ ดำเนินการ 

9 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3 (บริเวณท่ีดินนายสำรอง คำมุง
คุณ) 

358,000 - - - - - / 

10 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ท่ี15(
สายข้างรีสอร์ทอาเซิน) 

491,000 - - 491,000 / - - 

11 

โครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 1 บ้านคำป่าหลาย(จากสวน
กาญจนาลาบเป็ดไปบ่อบ้านนาย
สมหมาย) 

208,500 - - 208,500 / - - 

12 ขยายแนวเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล 300,000 - - - - - / 

13 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 15บ้านสามขา(สายข้าง
สำนักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัด
มุกดาหาร) 

- 492,000 - 492,000 / - - 

14 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 1 บ้านคำป่าหลาย (สาย
หนองผือดง-หนองแสง) 

- 500,000 - 500,000 / - - 

 

 
 
 
 

       



๙ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ

ตาม 
เงินสะสม เงินอุดหนุน เบิกจ่าย ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ 

  เทศบัญญัติ  เฉพาะกิจ  เสร็จ ดำเนินการ ดำเนินการ 

15 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 2บ้านสามขา (สายทาง
เช่ือมต่อถนนสายวัดคำตาสิม จุด 1) 

- 41,000 - 41,000 / - - 

16 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 14 (สายบ้านนายปรีดา 
โสดา เช่ือมต่อหมู่ท่ี 9) 

- 500,000 - 500,000 / - - 

17 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ท่ี16(สายหนองแสง-วัดถ้ำสูง) 

- 500,000 - 500,000 / - - 

18 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 12 บ้านคำป่าหลาย (สาย
ตรงข้ามบ้าน-นายชิน) 

- 152,000 - 152,000 / - - 

19 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 10 บ้านคำป่าหลาย (สาย
ซอยบ้านนาย-บุญตาเช่ือมต่อ ถนน 
คสล.เดิม) 

- 499,000 - 499,000 / - - 

20 
โครงการก่อสร้างอาคารฌาปณสถาน
หมู่ท่ี16(วัดป่าถ้ำสูง)(กันเงินเหล่ือมปี) 

934,000 - - 934,000 - / - 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 

1 
ค่าใช้จ่ายในในการจัดงานเนื่องในวัน
ท้องถิ่นไทย  

2,000 - - - - - / 



๑๐ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ

ตาม 
เงินสะสม เงินอุดหนุน เบิกจ่าย ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ 

  เทศบัญญัติ  เฉพาะกิจ  เสร็จ ดำเนินการ ดำเนินการ 

2 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ
ปรองดองเพื่อการปฏิรูประดับตำบลคำ
ป่าหลาย 

5,000 - - - - - / 

3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 979,900 - - 977,263.85 / - - 

4 
โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์
รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์  

5,000 - - 2,700 / - - 

5 
โครงการดำเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนและ
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000 - - - - - / 

6 

โครงการฝึกอบรมประชุมช้ีแจงทำ
ความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและ
จิตสำนึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน 

5,000 - - - - - / 

7 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับ
ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล 

10,000 - - - - - / 

8 
โครงการอบรมคุณธรรม ศีลธรรม 
จริยธรรม 

5,000 - - - - - / 

9 
โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่น
(ระดับตำบล) 

15,000 - - - - - / 



๑๑ 
 

         

ท่ี ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ

ตาม 
เงินสะสม เงินอุดหนุน เบิกจ่าย ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ 

  เทศบัญญัติ  เฉพาะกิจ  เสร็จ ดำเนินการ ดำเนินการ 

10 
โครงการจัดทำเวทีประชาคมระดับ
หมู่บ้าน 

15,000 - - - - - / 

11 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการ
จัดทำประชาคมแผนชุมชน 

5,000 - - - - - / 

12 
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เทศบาล 

20,000 - - - - - / 

13 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแผนท่ีภาษี 200,000 - - 200,000 / - - 

14 
โครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ีและ
ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น 

20,000 - - 1,260 / - - 

15 รถยนต์ส่วนกลาง (กันเงินเหล่ือมปี) 854,000 - - 854,000 - / - 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
1 โครงการปลูกป่า 5,000 - - - - - / 

รวมทั้งสิ้น 33,625,503 2,684,000 60,000 33,560,600.03 - - 2,348,200 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                           



 
ระเบียบวาระการที่ 6 เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 
นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ท่ี 6 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปี 2564 เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลายผู้เสนอญัตติ แถลงต่อสภาเทศบาลตำบล           
คำป่าหลาย เชิญครับ 

นายธีระพล  พนัธุพาน นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย    
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 ท่ีผมสรุปโครงการมามีอยู่ 231 
โครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2564) มี 6 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

โครงการตามเทศบัญญัติ/เงิน
สะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

1. การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
และขจัดปัญหาความยากจน 

20 840,000 2 40,000 

2. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 44 23,330,000 18 18,014,900 
3. การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

40 68,685,600 10 9,586,003  

4. การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน 80 118,248,900 20 6,562,700 
5. ด้านการเมืองการบริหาร 35 8,632,000 15 2,160,900 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

12 18,290,000 1 5,000 

รวม 231 238,026,500 66 36,369,503 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
   ผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณตามเทศบัญญัติ 73,371,200 บาท) 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ/เงินสะสม/เงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ ลงนามสัญญา รวมเบิกจ่าย 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน 40,000 100  0 0  0 0 

2. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 18,014,900 100 16,906,230 93.85 16,906,230 93.85 

3. การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญัญาท้องถิ่น 9,586,003  100 9,332,646.18 97.36 9,332,646.18 97.36 

4. การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน 6,562,700 100 5,286,500 80.55 5,286,500 80.55 

5. ด้านการเมืองการบริหาร 2,160,900 100 2,035,223.85 94.18 2,035,223.85 94.18 

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 5,000 100  0 0 0  0 

รวม 36,369,503 100 33,560,600.03 92.28 33,560,600.03 92.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลภาพรวมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย มีดังนี้ 
 1.  โครงการต่างๆ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณนั้นๆ 
 2.  โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น โครงการสาธารณสุขตามพระราชดำริ  หรือโครงการตามนโยบายของ
รัฐอื่นๆ ครั้งต่อไป ควรทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ หรือจะดำเนินการ
อย่างไรด้วย   
 3.  โครงการด้านประเพณี วัฒนธรรม การจัดงานวันเด็ก และอื่นๆ ควรจัดให้ตรงกับวันนั้น เนื่องจากได้มีการ
ตั้งงบประมาณไว้แล้วควรใช้งบประมาณนั้นจัดงาน และควรสอบถามความต้องการของประชาชนในการจัดงานนั้นๆ 
ด้วย 
 4. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรถูกนำมาใช้ให้ได้ร้อยละ 50  
   กระผมขอเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลายก็ได้ช้ีแจงรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ประจำปี พ.ศ. 2564 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม
เชิญนะครับ เชิญท่านผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ครับ 

นางสาวผ่องพรรณ รัชบัวชุม  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายทุก
ท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวผ่องพรรณ        
รัชบัวชุม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอเพิ่มเติมในส่วนที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย
อธิบายเมื่อสักครู่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพฒันา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนนะคะ
สาเหตุที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลายได้รายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สภาเทศบาลตำบล
คำป่าหลายทราบเพื่อติดประกาศให้ประชาชนทราบตามระเบียบ ข้อ 30 (5) ก็ขอเพิ่มเติมในส่วนท่านนายกเทศมนตรี
ตำบลคำป่าหลายคือโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน ทั้งหมด 231 โครงการ 
ดำเนินการท้ังได้ 66 โครงการ ท่ีทำมาเป็นงบประมาณรายจ่าย หรือเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดำเนินการ
ได้จริงๆ 28.57 เปอร์เซ็นต์ โครงการที่บรรจุในแผนมีจำนวนมาก แต่ดำเนินการได้เพียงน้อยนิด คือ ยังไม่ถึง 50 
เปอร์เซ็นต์ของแผนดำเนินการ โครงการนี้จะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าบรรจุในแผนมากหยิบมาใช้ได้น้อยก็ถึงว่าไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนท่ีเราตั้งไว้การติดตามแผนของเราไม่ว่าจะทำเป็นงบประมาณแต่แผนจรงๆ แล้วดำเนินการได้
น้อยการติดตามแผนก็คือเป้นอย่างที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เปอร์เซ็นต์ไม่ได้สูงมาก
ของเรียนชี้แจงว่าโครงการยังไม่ถึงเป้าหมายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง ถิ ่น ไม่ใช้การติดตาม
งบประมาณรายจ่าย นี้เป็นส่วนของผู้จัดทำจะมองว่าแผนจะถูกหยิบมาทำได้มากน้อยเพียงในงบประมาณค่ะ เลยอยาก
ช้ีแจงกับท่านประธานให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบว่าโครงการท่ีบรรจุในแผน ในปี 2564 มี 231 โครงการ 
ดำเนินการได้จริงแค่ 66 โครงการ คิดได้ 28.57 เปอร์เซ็นต์ ขอนำเรียนช้ีแจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 
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นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญท่าน
ชำนาญ ศรีสุภา ครับ 

นายชำนาญ ศรีสุภา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายทุก
ท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายชำนาญ ศรีสุภา  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2 อยากเรียนสอบถามว่าโครงการท่ีไม่ได้หยิบมาทำในปี 2564 ในปี 
2565 แผนหรือโครงการท่ีไม่ได้หยิบมาใช้ก็ตกไปใช่หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   เชิญท่านอำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณครับ 

นางสาวผ่องพรรณ รัชบัวชุม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายทุก

ท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการใดท่ีบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ. ศ. 2561-2565 ท่ียังไม่มกีารดำเนินการเช่นโครงการก่อสร้างบ้านนาย ก ถึงนาย ข ยังไม่
ดำเนินการถ้าส้ินปีงบประมาณพ. ศ. 2565 ถ้าทางผู้บริหารเห็นว่า โครงการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ หรือว่า โครงการท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วน ท่ีจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565 โครงการนั้นบรรจุในปี พ.ศ. 
2561 นะคะ สามารถแก้ไขแผนได้เป็นอำนาจของผู้บริหารตามข้อ 21 สามารถแก้ไขแผนจากปีพ.ศ. 2561 เป็น พ. 
ศ. 2565 ท่ียังไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเราเพิ่มเติมได้ตามระเบียบฯ ข้อ 22/2 เพิ่มเติมได้โดยผ่านคณะกรรมการ
ท้ังสองคณะแต่ให้อยู่ในห้วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2565 ตอนนี้แผน 2566 -2570 ได้ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 
2564 โดยคณะกรรมการสนับสนุนแผนฯ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และได้ประกาศใช้เป็นท่ีเรียบร้อย ขอ
เรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายทุกท่านได้รับทราบ 

ระเบียบวาระการที่ 7 เร่ือง ที่เสนอใหม่  
   -พิจารณาอนุมัติโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน
การศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ พัดลม
ติดผนัง จำนวน 4 เครื่อง ราคา 5,000 บาท 
นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
   เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ผู้เสนอญัตติแถลงต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล
ตำบลคำป่าหลาย 

นายธีระพล  พนัธุพาน นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย 
   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายหัวหน้า
ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายธีระพล  พันธุพาน นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ขอเสนอ
ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยหลักการ
และเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ด้วยกองการศึกษาได้รับแจ้งจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำเท่ียง หมู่ท่ี 10 มีความประสงค์ให้กอง
การศึกษาจัดหาพัดลมติดผนังให้กับศูนย์ฯ ทดแทนที่ชำรุด จำนวน 2 เครื่อง และขอเพิ่มเติม จำนวน 2 เครื่อง รวม
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เป็น 4 เครื่อง เพื่อใช้ในการระบายอากาศและบรรเทาความร้อนภายในอาคาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
ข้อ ๒7  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาลท้องถิ่น 

 เหตุผล 

 กองการศึกษา เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา รายการ พัดลมติดผนัง จำนวน 4 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำเท่ียง 
หมู่ท่ี 10 รายละเอียดดังต่อไปนี้  

 โอนลด 
 -แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 

รายการเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้ังไว้ 1,163,300 บาท คงเหลือ 1,052,860 บาท ตรวจสอบ
งบประมาณวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 โอนลด 5,000 บาท 

 โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
 -แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ พัดลมติดผนัง จำนวน 4 เครื่อง ราคา 5,000 บาท 
 ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย พิจารณา
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ ท่ีเสนอมาพร้อมนี้ ขอได้โปรด
พิจารณาครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ เชิญ

ท่านชำนาญ ศรีสุภา ครับ  
นายชำนาญ ศรีสุภา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายทุก
ท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องนี้ผมสนับสนุนนะครับ นี้ก็
หน้าหนาวผ่านไปแล้วก็เป็นหน้าร้อน ผมอยากเรียนถามเป็นความรู้้นะครับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี้เป็นหน่วยงานย่อย
หรือเป็นเครือข่ายของเทศบาลตำบลคำป่าหลายเราและเราควบคุม อดีตท่ีผ่านมาแบบ รพสต.ก็เป็นหน่วยงานย่อย แต่
ศูนย์เด็กก็มีบุคคลากรมีหัวหน้าศูนย์แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานย่อยหรือป่าว ขอเรียนถามนะครับ 
นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 

เชิญท่านผอ.บานเย็น ครับ 
นางบานเยน็  หงษ์ศรีแก้ว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายทุก
ท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
หน่วยงานท่ีถ่านโอนให้เทศบาลตำบลคำป่าหลายเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานย่อยของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
ถ่ายโอนมาให้เทศบาลตำบลคำป่าหลายเรารับผิดชอบค่ะ นับว่าเป็นหน่วยงานย่อย แต่เทศบาลได้ดูแลในส่วนของ
งบประมาณต่างๆ ค่ะ 
นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 

เชิญท่านผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณครับ 
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นางสาวผ่องพรรณ รัชบัวชุม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายทุก

ท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขออนุญาตเพิ่มเติมค่ะศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นหน่วยงานย่อย เทสบาลตำบลคำป่าหลายหน่วยงานแม่นะค่ะ คือการปิดงบประมาณต้องอาศัย
หน่วยงานย่อย เหมือนกับเทศบาลเมืองท่ีมีกิจการสถานธนานุบาล และมีกิจการประปา เรามีหน่วยงานย่อยคือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 10 ศูนย์ ค่ะ 
นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 

เชิญท่านชำนาญ ศรีสุภา ครับ 
นายชำนาญ ศรีสุภา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายทุก
ท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หากนำครุภัณฑ์ลงไปแล้วต้อง
ลงเลขคุมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนั้น แต่ละแห่งใช่หรือไม่ครับ โดยเทศบาลเป็นผู้กำกับดูแลใช่หรือไม่ครับ 
นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 

เชิญท่านผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ครับ 
นางสาวผ่องพรรณ รัชบัวชุม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายทุก
ท่าน ขออนุญาตค่ะ สำหรับการคุมครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น ต้องให้เทศบาลเป็นผู้เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กยังไม่มีครุภัณฑ์ท่ีมากพอ มีเพียงพัดลมและตู้เย็น เท่านั้น ค่ะ ไม่ได้มีครุภัณฑ์เหมือนกันสำนักงานใหญ่ค่ะ การคุม
ครุภัณฑ์ก็มีแค่ไม่กี่อย่างท่ีขึ้นตรงต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะ 
นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 

เชิญท่านรองเจรญิ คำลือไชย ครับ 
นายเจริญ คำลือไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายทุก
ท่านหากมีผู้มาบริจาคพัดลมตามงานศพ อย่างนี้จะต้องคุมเลขพัสดุหรือไม่ครับ ขอเรียนสอบถามครับ 
นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 

เชิญท่านผอ.บานเย็น ครับ 
นางบานเยน็  หงษ์ศรีแก้ว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายทุก
ท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรณีพัดลมท่ีได้รับบริจาคศูุนย์
พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้แจ้งขึ้นมาท่ีเทศบาลตำบลคำป่าหลายแต่อย่างใด เลยมิได้คุมเลขครุภัณฑ์ไว้ค่ะ เนื่องจากมิได้ใช้
งบประมาณของเทศบาลตำบลคำป่าหลายค่ะประธาน มีสมาชิกสภาเทสบาลตำบลคำป่าหลายท่านใด สงสัยหรือเห็น
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ ครับ  
นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 

เชิญท่านธวัชชัย ครับ 
นายธวัชชัย พันทะบาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายทุก
ท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของกองการศึกษา เป็น
ส่ิงท่ีได้เรียนถามต่อสภาเทศบาลของเรา สภาเทศบาลของเราต้องอนุมัติงบประมาณไปในส่วนต่างๆ ของเทศบาลฯ นะ
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ครับ หาเหตุหาผลกล่ันกรอง ตามระเบียบข้องกฎหมายหากเป็นการพิจารณาแบบนี้ในครั้งต่อไปก็เป็นอันดีต่อสภา
เทศบาลของเราทางกองการศึกษาได้เรียนช้ีแจงในรายละเอียดต่างๆ ส่ิงท่ีทางกองการศึกษาและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
ได้มาเรียนต่อสภาเทศบาลของเรา ก็ดีนะครับท่ีกองการศึกษาได้เสนอมาเกี่ยวกับพัดลม 4 เครื่อง ราคา 4 เครื่อง 
ราคา 5,000 บาท เพื่อสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายได้ให้ความเห็นชอบเพื่อลูกหลานของเรา ครับกระผมเห็นด้วย 
ขอบคุณครับ 
นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ เชท่าน
ชำนาญ ศรีสุภา  ครับ 
นายชำนาญ ศรีสุภา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายทุก
ท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อยากเสนอแนะเรื่องพัดลม
ศูนย์พัดลมหากไม่มีการควบคุม หากได้รับบริจาคจากงานศพก็ดีมีทุกงาน พัดลมนี้คนท่ีรับผิดชอบจุดนั้นจะเอากลับ
บ้านก็ได้เหมือกับบริจาคให้ส่วนตัวถ้าอย่างนั้นผมว่าเทศบาลเป็นพี่เล้ียงก็น่าจะให้แต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแจ้งมาว่า
ตอนนี้เรามีพัดลมกี่ตัว และได้รับบริจาคเพิ่มมาอีกกี่ตัว เพื่อกันไม่ให้เอาไปบ้านเขาก็ไม่รู้ว่าได้รับบริจาค เพราะไม่ได้
ระบุช่ือ หากเอาไปใช้ส่วนตัว และถ้าเทศบาลตำบลคำป่าหลายควบคุมอีกนิดน่าจะเป็นในทิศทางท่ีดีนะครับ ขอบคุณ
ครับ 
นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ เชิญ
ท่านธวัชชัย  
นายธวัชชัย พันทะบาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายทุก
ท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พอมาถึงระเบียบวาระนี้นะ
ครับ ก็ผมในส่วนของสภาเทศบาลฯ และประชาชนคนหนึ่ง ดูเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรา ของให้สมาชิกสภา
เทศบาลของเราได้ไปดูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตของท่าน ฝากไปทางผอ.กองการศึกษา ท่านก็มีนโยบายไปดูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของท่านเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของคุณครู เช่นครูมาตามเวลา และเลิกตามเวลาหรือไม่ ให้ความ
อบอุ่นกับลูกหลานท่ีเขาไปฝากไว้หรือไม่ นี้ก็ขอฝากไปทางผอ.กองการศึกษา และตลอดท้ังส่ิงแวดล้อมต่างๆ สะอาด
อย่างไรก็เป็นหน้าท่ีของท่านผอ. ก็ขอฝากกำชับด้วยนะครับ เผ่ือท่านนายกเทศมนตี จได้มีหน้ามีตา ทุกอย่างหาก
ติดตามประเมินผลครูจะได้พัฒนาตนเอง หากส่ิงท่ีไม่ดีไม่งามก็ฝากกำชับด้วย หากมีแผนได้ออกตรวจสอบศูนย์ จะได้
พัฒนากับยุคสมัยต่อไป ครับ ขอบคุณครับ 
นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 

เชิญท่านรองเจริญ ครับ 
นายเจริญ คำลือไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย  

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายทุก
ท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาติครับ ผมก็ขอ
สนับสนุนความคิดท่านชำนาญ ศณีสุภา นะครับ ขอโทษท่ีเอยนามท่าน เกี่ยวกับการบริจาค ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ไม่ใช่แต่พัดลม ยังมีเป็นเงิน ท่ีมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่นั้นหมู่นี้ เขาเอาไปทำอะไร เราไม่ได้อยากได้ของเขาหรอก 
แต่เขาไม่ได้มอบให้ครูคนนั้นคนนี้ เราอยากรู้ว่าเขาเอาไปอะไรบ้าง เงินในส่วนนั้น ฝากท่านผู้อำนวยการกองการศึกษา
ช่วยกำกับดูแลหน่อยนะครับ ขอฝากเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 
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นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
             มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอให้ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลลงมติครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา รายการ พัดลมติดผนัง จำนวน 4 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำ
เท่ียง หมู่ท่ี 10 รายละเอียดดังต่อไปนี้  

 โอนลด 
 -แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 

รายการเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้ังไว้ 1,163,300 บาท คงเหลือ 1,052,860 บาท ตรวจสอบ
งบประมาณวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 โอนลด 5,000 บาท 

 โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
 -แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ พัดลมติดผนัง จำนวน 4 เครื่อง ราคา 5,000 บาท  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาเทศบาล  เห็นชอบฯ   10   เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ  
นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 

เข้าสู่ระเบียบวาระอื่น ๆ เชิญท่านรอง 
นางนภัสวรรณ  เจษฎาพงศธร รองปลัดเทศบาล  

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายทุก
ท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนุญาตินำเรียนสืบเนื่องจาก
เมื่อวานท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมที่ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร เกี่ย วกับการเปิดงาน
กาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหารประจำปี พ.ศ. 2565 กำหนดจัดงานระว่างวันท่ี 7-15 มกราคม 2565 โดยมีการ
ขอความร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองมุกดาหารนะค่ะ ดำเนินการดังนี้ ในวันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 
2565 เป็นวันเปิดงานกาชาดวันนั้นเราจะมีกิจกรรมต้ังแต่ 15.00 นาฬิกา โดยจะไปซ้อมท่ีอำเภอเมืองมุกดาหาร โดย
ขอความร่วมมือมายังคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านให้ร่วมในการเดินนำหน้าขบวนฟ้อน สวมให้เส้ือ
เหลือดอกช้างน้าว ท่านสมาชิกสภาเทศบาลคงมีทุกท่าน เราต้องไปก่อนเวลา ประมาณ 14.30 นาฬิกา ท่านต้องไป
นำหน้าหัวขบวนนางรำของอำเภอเมืองของเราค่ะซึ่งจะเดินต้ังแต่อาคาร 250 ปี เดินอ้อมโรงพยาบาลมาเข้าหน้าศาลา
กลางอีกฝ่ังหนึ่งค่ะ หลังจากท่ีเดินเสร็จรอผู้ว่าราชการเปิดงานเสร็จแล้วถึงจะกลับ กิจกรรมที่ีสองท่ีขอความร่วมมือกับ
ทางสภาเทศบาล ในวันท่ี 8 มกราคม 2565 กำหนดให้ท้องถิ่นส่งนักร้องเข้าประกวด กำหนดให้เป็นชาย 1 คน หญิง 
1 คน อาจจะเป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี หรือ
สมาชิกสภาเทศบาลก็ได้ พูดถึงภาพรวมของคณะบริหารและท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอนำเรียนต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลเพื่อพิจารณาส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวค่ะกิจกรรมวันที่ 10 เทศบาลตำบลคำป่าหลายได้รับ
มอบหมายให้ไปอยูซุ่้มอำเภอเมือง โดยปกติแล้ว กิจกรรมในเรื่องการแสดงเพื่อท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้าไปเยี่ยมชม ทาง
เทศบาลฯต้องหากิจกรรมไปร่วม ขอความร่วมมือไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาลและท่านผู้บริหาร ค่ะ แล้วเราจะแจ้ง
ข้าราชการ พนักงานของเราไปร่วมกิจกรรมในวันนั้น ส่วนกิจกรรมของอนุญาตนำเรียนผู้บริหารทราบอีกครั้งหนึ่งว่าจะ
พิจารณาจากรายการไหน หรือทางสภาเทศบาลมีกิจกรรมอะไรเด่นๆ ดีๆ ของดีของตำบลคำป่าหลาย อยากจะโชว์ใน
เรื่องของการแสดงก็เสนอได้ เพื่อพิจารณาว่าเราจะเอากิจกรรมร่วมกิจกรรมหรือป่าว อีกกิจกรรมในวันท่ี 13 มกราคม 
2565 เป็นการเดินแบบเสื้อผ้าพื้นเมืองของพื้นที่เรา ในการประชุมนายอำเภอเมืองกล่าวว่าขอท่านนายกเทศมนตรี
เป็นหลัก 1 ท่าน แล้วก็มีผู ้หญิงอีก 1 ท่าน หากท่านนายกเทศมนตรีติดภารกิจก็สามารถหมายให้ท่านรอง



๒๐ 
 

นายกเทศมนตรี หรือท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดท่านหนึ่งก็ได้ ส่วนค่าใช้จ่ายเดินแบบนั้นต้องสนับสนุนคู่ละ 
2,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการแต่งตัวต้องออกเอง จึงขอความร่วมมือค่ะสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองมุกดาหารได้แจ้ง
เรื่องโรคระบาดของโรคหูดับหรือโรคประสาทหูเส่ือม ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในพื้นท่ีตำบลบ้านโคก ในหมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 4 และ
หมู่ท่ี 7 เกิดจากการรับประทานเนื้อหมูดิบ   กินขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ให้กับ
พี่น้องประชาชนในพื้นท่ีเราด้วยว่าให้งดเว้นเรื่องการรับประทานเนื้อสัตว์ดิบโดยเฉพาะเนื้อหมูซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหู
ดับหรือประสาทหูเส่ือมกินขอนำเรียนต่อท่ีประชุมเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ  
นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
    ท่านขวัญนภา ภูมิภาค ครับ 
นางขวัญนภา ภูมิภาค สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1  

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายทุก
ท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องท่ีจะนำเรียนในท่ีประชุม
วันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องเดิมนะคะ คือเรื่องไฟฟ้าตามส่ีแยก ของหมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 11 คือได้รับการร้องเรียนอีกแล้วค่ะ 
สมาชิกท้ังสามท่านท่ีอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าวไม่มีคำตอบให้กับชาวบ้านเลยค่ะ ในการประชุมครั้งก่อนท่านรองเจริญกไ็ด้แจ้ง
ในท่ีประชุมว่าให้ไปตรวจสอบตามส่ีแยกคือทำหนังสือเข้ามาแล้วแต่ยังมิได้รับการแก้ไข ในส่วนนี้ไมท่ราบว่าติดขัดใน
ส่วนใด จึงขอนำเรียนไปยังท่านผู้บริหารขอบคุณค่ะท่านประธาน  
นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
    ท่านรองเจริญ  ครับ 
นายเจริญ คำลือไชย  รองนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายทุก
ท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องก็มีการประชุมข้าราชการ 
ของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เมื่อวานนะครับ ก็กำลังหารือกันอยู่นะครับทางกองช่าง ก็จะดำเนินการกับซื้ออุปกรณ์
ไฟฟ้า เนื่องจากมีปัญหาติดขัดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ตอนนี้ได้มอบหมายให้ท่านปลัดนะท่านรองปลัดดำเนินการแก้ไข
อยู่ ซึ่งทางกองช่างก็จะได้รับทำเรื่องจะซื้อจะจ้าง ติดอยู่ท่ีระเบียบกฎหมายใหม่ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ช้ีแจง
ให้ชาวบ้านรออีกสักนิด เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามแก้ไขปัญหาอยู่ อีกเรื่องหนึ่งอยากแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทราบเกี่ยวกับเรื่องที่ราษฎรร้องเรียนเกี่ยวกับถนนหนทางซึ่งอนาคตอันใกล้นี้ท่านนายกเทศมนตรี ผู้บริหาร ท่าน
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ได้ตรวจสอบงบประมาณเราอาจจะมีเงินสักก้อนเพื่อที่จะ แก้ไขปัญหาดังกล่าว มี
หนังสือท่ีราษฎรร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เกี่ยวกับถนนท่ีชำรุดคุ้มหนองอิเหล็ก วันนั้นทราบว่าราษฎร
โบกรถผู้ว่าราชการจังหวัดข้างถนนโดยทราบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดมาที่โรงงานแป้ง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ทำ
หนังสือมาถึงเทศบาลของเราแต่เทศบาลเราก็ไม่มีงบประมาณซึ่งถนนเส้นนั้นเราสร้างไปแล้วสองช่วงช่วงละร้อยกว่า
เมตร และในเทศบัญญัติปี 2565 เราก็ตั้งไว้ ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ทำหนังสือไปถึงท่านนายอำเภอเมืองมุกดาหาร 
เพื่อขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในการแก้ปัญหาดังกล่าวเรื่องนี้ก็ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทางจังหวัดก็ไม่มีงบประมาณโอน
เรื่องดังกล่าวให้กับอองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ทำหนังสือมาเทศบาลตำบลคำป่า
หลายให้ช่างของเรา ออกแบบประมาณการไปให้เป็นงบประมาณท้ังส้ินสามล้านกว่าบาท ผมก็รออยู่ว่าองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจะมาทำให้เมือ่ไหร่ ต่อมาได้รับการประสานงานจากช่างว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถทำให้ได้ 
เรื่องนี้ก็ขอฝากทางปลัดเทศบาลตามให้หน่อยในฐานะที่ท่านใกล้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนำเรียนต่อท่ี
ประชุมเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ  
นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 

เชิญรองปลัดเทศบาล 



๒๑ 
 

นางนภัสวรรณ  เจษฎาพงศธร รองปลัดเทศบาล  
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายทุก

ท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนท่ี
รองนายกเทศมนตรีช้ีแจงเมื่อสักครู่ ที่เทศบาลของเราของบประมาณไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้างาน
ผู้อำนวยการส่งเสริม ของห้องท้องถิ่นจังหวัดได้ประสาน โดยตรงมายังดิฉันว่า เนื ่องจากถนนที่เทศบาลตำบล           
คำป่าหลายพอไปไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารไม่สามารถที่จะสนับสนุน
งบประมาณได้ดังนั้นให้ทางเทศบาลตำบลคำป่าหลายส่งการของบประมาณโดยตรงไปยังสำนักงบประมาณซึ่งตอนนี้
กองช่าง ตอนนี้กองช่างได้ดำเนินการส่งเรื่องเพิ่มเติมไปยังสำนักงบประมาณแล้วจะได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ 
2566 ขออนุญาตเรียนช้ีแจงให้กับท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายทราบ ขอบคุณค่ะ 
นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 

เชิญท่าน สท ธวัชชัย  
นายธวัชชัย พันทะบาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายทุก
ท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ช่วงนี้ก็อยู่ในระเบียบวาระอื่นๆ 
กระผมก็มีเรื ่องเกี่ยวกับนโยบายที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลายได้แถลงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล        
คำป่าหลายในวันท่ี 5  พฤษภาคม 2564 ผมเป็นห่วงเกี่ยวกับด้านท่ี 6 ด้านส่ิงแวดล้อม เรียนเพื่อหาแนวทางป้องกัน
เกี ่ยวกับสิ่งแวดล้อมและภาวะทางอากาศและมลพิษทางอากาศตลอดทั้งน้ำเสียต่างๆในท้องถิ่นของเรา  เป็น
นิมิตรหมายอันดีที่ประชาชนของเราจะได้รับอากาศบริสุทธิ์ ก็อยากให้ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาลและ
หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ประมาณ 19:00 น ขอให้ท่านได้เสียสละเวลา ให้ท่านได้นั่งรถดูว่ามีกล่ินเหม็น สท.ธวัชชัย 
ได้พูดในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้  ก็ขอความเมตตาขอความอนุเคราะห์จาก สภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายขอ งเรา
ตลอดจน ฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่ ได้พิจารณาหาแนวทาง ป้องกันเพราะว่า กลิ่นแรงมากนะครับ และโรงงานเอ็นเทคฯ
นะครับช่วงประมาณ เที่ยงคืนถึง 1:00 น และขออนุญาตเอ่ยนามผอ. ผ่องพรรณที่อยู่ใกล้กับผมอาจจะไม่มีกล่ิน
เท่าไหร่ พ่อท่านนอนหลับส่วนผม ได้กลิ่นทุกวัน ดังนั้นปัญหาตรงนี้ เราได้พูดกันอยู่ตลอดนะครับ แนวทางที่ท้องถิ่น
ของเรา น่าจะพูดคุยกันได้อยู่ ผมมาอยู่ในสภาก็หลายปีแล้ว ไม่มีโอกาสท่ีจะเข้าไปดูเกี่ยวกับ การระบายท่อน้ำเสีย หรือ
เกี ่ยวกับการบำบัดน้ำเสียของโรงงาน ไม่เคยมีเลยนะครับ เขาทำกันอย่างไรถ้าไปดูก่อนที ่เขาจะมาตั ้ง โรงงาน
ยกตัวอย่างเช่นที่จังหวัดบึงกาฬ เขาบำบัดน้ำเสียจนสามารถใช้อาบน้ำได้เอาไปรดผักได้ทั้งนั้น แต่โรงงานในเขตพื้นท่ี
ของเราผมไม่มีโอกาสได้เข้าไปดู กลิ่นตรงนี้ก็เรียนถามถึงท่านปลัดเทศบาลนะครับช่วยให้เป็นธุระให้กับสภาเทศบาล
ตำบลคำป่าหลายเป็นธุระให้ท้องถิ่นตลอดถึงท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลายนะครับ ได้พิจารณาในส่วนท่ีผมได้
เรียนต่อสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายเกียรติแห่งนี้เนื่องจากมลภาวะทางกลิ่นมันจำเป็นจริงๆนะครับแต่ว่ากินของ
โรงงานกินของนายทุนใหญ่ๆพี่เข้ามาในท้องถิ่นของเราส่วนราชการของเราก็ไม่ค่อยจะหาวิธีการดำเนินการแก้ ไขนะ
ครับในส่วนที่ผมได้เรียนต่อพี ่ประชุมสภาแห่งนี้แต่ว ่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เข้าไปในสถานประกอบกิจการผม
ยกตัวอย่างเช่นโรงงานพลาสติกบริษัทเอ็นเทคนะครับโรงแป้งผมจะไม่พูดถึงก็ให้ทาง สท. เขต 1 เขต 2 ว่ากันไปใน
วันนี้ก็ขอฝาก ฝากให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับไม่ใช่ฝากแล้วก็แล้วไปพูดในสภาก็ได้แต่พูดอย่างนี้ดำเนินการ ขอบคุณ
ท่านประธานสภาครับ  
นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 

เชิญปลัดเทศบาล 
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สิบตำรวจเอก ประครอง สะอาดเอี่ยม ปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
     เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบล       
คำป่าหลายทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมมีเรื่องจะ
เสนอให้ท่ีประชุมทราบ 2 เรื่อง ต้องนำเรียนให้ท่ีประชุมทราบด้วยและขอแรงสนับสนุนด้วยในคราวเดียวกันนะครับถ้า
ท่านไม่สนับสนุนผมก็เดินไม่ได้ทุกเรื่อง เรื่องแรกเรื่องงบประมาณ ท้ังหมดในการทำถนนหนทางปัจจุบัน เขามีนโยบาย
ระเบียบใหม่ในการของบประมาณ เขาให้ขอตรงจากสำนักงบประมาณทั ้งหมดเลย เมื ่อวานผมนำเรียนท่าน
นายกเทศมนตรีและผู้บริหาร และท่ีประชุมแล้วว่า ต่อไปนี้เราจะไม่รอ ให้เขาส่ังมาแล้วทำไปเราจะไม่รอ ถนนเส้นไหน
อะไรต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในคำป่าหลายของเรา ท่ีจะทำการก่อสร้างเราหมั่นขอหมั่นติดตาม เรามีปัญหาเราก็ขอไปโดยม่
ผ่านจังหวัดให้ผ่านอำเภอให้ส่งไปยังสำนักงบประมาณโดยตรงเลยเป็นระเบียบใหม่ขายต้ังแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
เป็นต้นไป ในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลายของเราเมื่อวานกระผมนำเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลายแล้ว 
ว่าทุกเส้นในคำป่าหลายของเราเราไม่ต้องรอ ให้ช่างประมาณการมา ยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่เตรียมพื้นท่ีให้เรียบร้อย 
แล้วส่งเข้าไปเลย ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งเราขยันขอ เหมือนกับเราไปบ่อย หินมันยังกร่อน เวลาชาวบ้านถามเราเราก็ตอบ
ได้เราก็พยายามทำ พยายามที่จะหาตลอดเวลา เราไม่ทิ้งไปชนเราไม่มีประชาชนทุกที่เป็นอย่างนี้หมด อธิบายให้
ประชาชนทราบได้เส้นทางของการได้งบประมาณเป็นเช่นไร ส่วนที่ 2 หากเรามีงบประมาณเราก็ทำไปด้วยในคราว
เดียวกัน เราต้องช้ีแจงต่อพี่น้องประชาชนของเรา ในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลายท้ัง 17 หมู่บ้าน ฉะนั้นผมได้เรียน
ให้กับผู้บริหารทราบแล้วแล้วทุกวันก็ได้เห็นชอบแล้ว ต่อไปผมก็กำชับอำนวยการกองช่าง ส่วนท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น
ผมเอง ต้องทำอย่างนี้ต่อไป เวลาราษฎรทำมาว่าทำหรือยังเราจะได้ตอบได้ ไปหากไม่ทำอะไรสักอย่างเลยแล้วเขาถาม
มา แล้วตอบว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ก็ตอบยากเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เอาใจใส่ คณะบริหารประชุมร่วมกันกับพนักงาน
เทศบาลแล้วเมื่อวานนี้ เรื่องท่ี 2 เรื่องโครงการ เราต้องเตรียมข้อมูลไว้ตลอดเวลาเพื่อท่ีจะทำการของบประมาณ ไม่ใช่
พอถึงเวลาให้ส่งการของบประมาณพัฒนาเพิ่งจะมาเริ่มดำเนินการวัดประมาณการทำแบบนี้ไม่ทันเวลา เวลาเร่งรีบ
อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ ดำเนินการในการปฏิบัติเรื่องนี้ด้วย แนะนำเรียนให้สภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายทราบ
ด้วยครับ ในส่วนของการลงพื้นท่ีอาจจะต้องมีการประสานงานกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลในเขตพื้นท่ีด้วย ขึ้นอยู่กับ
โอกาสและจังหวะบางครั้งอาจไปหาท่านอาจจะไม่เจอ หากไม่บอกท่านล่วงหน้าก่อนก็อย่าเพิ่งว่านะครับ แบบนี้ก็ต้อง
ขออภัยด้วยเป็นบางครั้งบางคราว เรื่องท่ี 2 เรื่องกล่ินเหม็นการท่ีผมมาอยู่ท่ีนี่ บางครั้งก็เหม็นอยู่เหมือนกัน แต่เหม็น
ไปเหม็นมาเมื่อเจอยาถอนก็หายไป มันเป็นแบบนี้ครับท่านครับ เวลาโวยวายมาหน่อยเอายาหอมให้กินก็หายกันไป ผม
คนเดียวทำได้ไม่เต็มที่ขอให้ทุกท่านไปด้วยกันด้วยอาศัยมติของสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เพื่อที่จะไปแจ้งว่า
โรงงานท่านเหม็น คนไปยื่นร้องเรียนส่วนมากมักจะมองว่าเป็นคนมีปัญหาดังนั้นต้องใช้เสียงส่วนมากเพื่อที่จะไปแจ้งให้
โรงงานต่างๆในพื้นที่ทราบต่อไป ขอนำเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายเพียงเท่านี้ขอบคุณครับท่าน
ประธานครับ 
นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 

เชิญท่านธวัชชัย 
นายธวัชชัย พันทะบาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายทุก
ท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล
ตำบลคำป่าหลายอีกครั้งหนึ่งครับ อยู่ในระเบียบวาระอื่นๆเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม ผมชอบคนท่ีทำงานอย่างนี้ล่ะครับท่าน
ปลัดผมช่ืนชมท่านนะครับ ท่ีให้ความกระจ่างแจ้งผมชอบพูดจริงทำจริงหน้าท่ีท่ีพูดจึงทำให้จริงผมไม่ชอบเท่าไหร่ ผม
ขอพูดตรงๆ เมื่อชุมชนมีปัญหาผมก็ขอให้สภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายแห่งนี้ ได้รับทราบว่าปัญหามันเป็นอย่างนี้นะ 
ทำไมผมต้องพูดเพราะว่าผมเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ผมมาจากการเลือกตั้งนะครับ ยังไม่ได้มาจากการแต่งต้ัง 
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